

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

Trả lời câu hỏi giữa bài SGK Bài 8 Công nghệ 6 (Cánh diều)

Câu hỏi mở đầu trang 42 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Hãy kể tên những vật dụng được làm bằng vải mà em biết?

Lời giải:

Những vật dụng được làm bằng vải mà em biết là quần áo, túi xách, giày, chăn, gối...

Câu hỏi 1 trang 43 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Hãy sắp xếp các Hình 8.1 đến Hình 8.12 để thể hiện mối quan hệ giữa nguồn gốc và sản phẩm?

Lời giải:

Sắp xếp các Hình 8.1 đến Hình 8.12 để thể hiện mối quan hệ giữa nguồn gốc và sản phẩm là:

Nguồn gốc	Sản phẩm
Con tằm	Sợi tơ tằm, vải sợi tơ tằm
Con cừu	Sợi lông cừu, vải sợi lông cừu
Cây lanh	Sợi lanh
Quả bông	Sợi bông

Câu hỏi 2 trang 43 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?

Lời giải:

Quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm vì:

Loại vải này có đặc điểm là thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn và thân thiện với môi trường.

Câu hỏi 3 trang 43 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Nguyên liệu ban đầu để sản xuất ra vải sợi hóa học là gì?

Lời giải:

Nguyên liệu ban đầu để sản xuất ra vải sợi hoá học là tre, gỗ ,nứa, than đá, dầu mỏ, ...

Câu hỏi 1 trang 44 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vải sợi tổng hợp thường được dùng để may loại quần áo nào?

Lời giải:

Vải sợi tổng hợp thường được dùng để may áo lót, lót phần trong của áo jacket, có thể được dùng để dệt lụa nylon, vải dệt kim, dệt bít tất hay chỉ may.

Câu hỏi 2 trang 44 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay

Lời giải:

Vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay vì vải có đặc điểm là bền, đẹp, không bị nhàu, dễ giặt, hút ẩm tốt, thoáng mát thích hợp với nhiều loại khí hậu.

Giải luyện tập & vận dụng Bài 8 Công nghệ lớp 6 (Cánh diều)

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 44 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Quan sát Hình 8.3, 8.6, 8.9, 8.12 và kết hợp với thực tế, em hãy nêu nhận xét về các loại vải thường dùng trong may mặc hiện nay.



Hình 8.3. Vải sợi bông



Hình 8.6. Vải sợi lanh



Hình 8.9. Vải sợi tơ tằm



Hình 8.12. Vải sợi lông cừu

Lời giải:

Quan sát hình 8.3, 8.6, 8.9, 8.12 và kết hợp với thực tế, em có thể nhận xét về các loại vải thường dùng trong may mặc hiện nay là vải sợi bông, vải sợi lanh, vải sợi tơ tằm, vải sợi lông cừu thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn, thân thiện với môi trường.

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 44 Công nghệ lớp 6 - Cảnh điều: Dựa vào đặc điểm của các loại vải sợi trên, có thể xác định quần áo em đang mặc thuộc loại vải nào không? Vì sao?

Lời giải:

Dựa vào đặc điểm của các loại vải sợi trên, có thể xác định quần áo em đang mặc thuộc loại vải sợi pha nhờ chất liệu thoáng mát của nó.

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 45 Công nghệ lớp 6 - Cảnh điều: Quần áo mặc ở nhà của em được may bằng loại vải gì? Theo em, loại vải đó có phù hợp không? Vì sao?

Lời giải:

- Quần áo mặc ở nhà của em thuộc loại vải sợi tự nhiên thoáng mát.
- Theo em rất phù hợp cho việc mặc ở nhà bởi độ thoáng mát, dễ thấm hút mồ hôi, thân thiện với môi trường.

